

Số: 293/BC-HĐND

Thanh Hóa, ngày 13 tháng 7 năm 2015

BÁO CÁO

Thẩm tra Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình Văn hóa - Xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015

Căn cứ Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2015, trên cơ sở giám sát, khảo sát thực tế tại các ngành, địa phương; sau khi nghiên cứu Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015, Ban Văn hoá - Xã hội báo cáo HĐND tỉnh một số nội dung sau đây:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự quan tâm của Trung ương; sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp uỷ Đảng; điều hành quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo của chính quyền các cấp, các ngành; sự tham gia tích cực của MTTQ, các đoàn thể; sự nỗ lực, quyết tâm của nhân dân các dân tộc trong tỉnh nên tình hình kinh tế - xã hội tỉnh ta vẫn giữ được ổn định và có bước phát triển. Các hoạt động Văn hoá - Xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước phát huy vai trò giá trị nền tảng tinh thần xã hội, tạo động lực mới, khí thế mới trong hoạt động kinh tế - xã hội.

1. Về những kết quả đạt được

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tán thành với đánh giá kết quả đạt được nêu trong báo cáo của UBND tỉnh.

- Các hoạt động văn hóa, thông tin, phát thanh - truyền hình có nhiều tiến bộ. Tuyên truyền và phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, trọng tâm là công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, các sự kiện trong Năm du lịch Quốc gia 2015 - Thanh Hóa. Tổ chức thành công Lễ đón bằng di tích Quốc gia đặc biệt - Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Khu di tích Bà Triệu. Công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở được quan tâm.

- Phong trào thể dục thể thao quần chúng tiếp tục được duy trì, thể thao thành tích cao đạt 174 huy chương tại các giải quốc gia và quốc tế. Đội bóng đá

Thanh Hóa chuyển giao cho Công ty cổ phần Tập đoàn FLC sau 14 vòng đấu được 28 điểm, xếp thứ 2 tại Giải bóng đá vô địch quốc gia.

- Hoạt động khoa học - công nghệ tiếp tục được đẩy mạnh; công tác kiểm tra tiêu chuẩn đo lường chất lượng được tăng cường, góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.

- Chất lượng giáo dục - đào tạo tiếp tục được nâng cao; tổ chức thành công kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 và kỳ thi tuyển vào lớp 10 Trường THPT chuyên Lam Sơn diễn ra an toàn, đúng quy chế. Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia khối THPT năm học 2014 - 2015 đạt 57 giải, xếp thứ 6 toàn quốc. Trong 6 tháng đầu năm, có thêm 44 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, nâng tỷ lệ trường chuẩn quốc gia lên 50,2%. Hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi sớm hơn 1 năm so với kế hoạch.

- Công tác xã hội hoá hoạt động khám chữa bệnh cho nhân dân có nhiều tiến bộ, toàn tỉnh đã có thêm 60 xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế, bằng 69% kế hoạch. Công tác thanh tra, kiểm tra bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường; công tác dân số- kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc sức khỏe sinh sản được quan tâm đúng mức, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm so với cùng kỳ.

- Các chế độ chính sách đối với người có công, chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Công tác giải quyết việc làm, xoá đói - giảm nghèo được quan tâm thực hiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm.

2. Về những tồn tại, hạn chế.

Ban Văn hóa - Xã hội tán thành với đánh giá về những hạn chế, yếu kém trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2015 và đồng thời nhấn mạnh một số vấn đề sau đây:

Chất lượng các hoạt động Văn hóa - Xã hội tuy có nhiều chuyển biến tích cực nhưng còn chậm so với yêu cầu.

- Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, trên địa bàn tỉnh còn chậm so với yêu cầu, chưa đồng đều giữa các vùng miền địa phương, chất lượng chưa đạt như mong muốn.

- Công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương khóa XI về “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục

và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế” còn chậm so với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

- Việc thực hiện Quyết định số 3678/2011/QĐ-UBND ngày 08/11/2011 của UBND tỉnh về quy định điều động, chuyển chuyên, tiếp nhận và tuyển dụng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hành chính các trường mầm non, tiểu học, THCS công lập ở một số địa phương thực hiện chưa nghiêm.

II. VỀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2015

Ban Văn hoá - Xã hội thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015 của UBND tỉnh đã nêu trong báo cáo, đề nghị UBND tỉnh quan tâm một số vấn đề sau đây:

1. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh tiên tiến, kiểu mẫu.

2. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương khóa XI về “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”. Thực hiện việc đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy của các cấp học năm học 2015-2016 theo hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo; chuẩn bị tốt các điều kiện cho khai giảng năm học mới; công bố công khai các khoản thu đầu năm theo quy định, không để tình trạng lạm thu trong các trường học và cơ sở đào tạo, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; chấn chỉnh kịp thời tình trạng dạy thêm, học thêm trái quy định.

Chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ sở giáo dục đào tạo thực hiện nghiêm túc Quyết định số 3678/2011/QĐ-UBND ngày 08/11/2011 của UBND tỉnh về quy định điều động, chuyển chuyên, tiếp nhận và tuyển dụng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hành chính các trường mầm non, tiểu học, THCS công lập.

3. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Huy động các nguồn lực đầu tư cho lĩnh vực y tế; đẩy mạnh việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong khám và điều trị tại các cơ sở y tế, tăng cường chuyển giao kỹ thuật điều trị chuyên sâu cho bệnh viện tuyến huyện nhằm giảm tải cho bệnh viện tuyến trên. Chủ động phòng tránh ngăn chặn dịch bệnh MERS; tăng cường thanh tra kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm; quản lý chặt chẽ thị trường thuốc chữa bệnh, hoạt động hành nghề y, dược tư nhân.

4. Tổ chức tốt các hoạt động thuộc chương trình, kế hoạch Năm du lịch quốc gia 2015 – Thanh Hóa; chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công các giải thể thao quốc gia tại Thanh Hóa; tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quy hoạch phát triển du lịch gắn với tiềm năng và thế mạnh du lịch của tỉnh.

5. Đẩy mạnh các chương trình xúc tiến việc làm, tăng cường sự gắn kết giữa cơ sở đào tạo với doanh nghiệp có sử dụng nhiều lao động. Tăng cường công tác xã hội hóa, hợp tác quốc tế trong đào tạo nghề và giải quyết việc làm. Thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về dạy nghề và việc làm, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo theo Nghị quyết 30a/NQ-CP của Chính phủ và Nghị quyết số 09/NQ-TU ngày 04/11/2013 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo ở các huyện miền núi. Tăng cường công tác quản lý người lao động đi làm việc ở nước ngoài, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công.

Ban Văn hoá - Xã hội, trình Hội đồng nhân dân tỉnh./.

Nơi nhận:

- TTHĐND tỉnh (b/c);
- ĐB HĐND tỉnh;
- Lưu VP, Ban VH-XH.

**TM. BAN VĂN HOÁ - XÃ HỘI
KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Anh Tuấn